



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024

Sự kiện nổi bật

Ngày 7/6/2024 – Lễ bế giảng chương trình Song ngữ SVIS

Ngày 17/6/2024 – Lễ Tổng kết & Văn nghệ Cuối năm

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính gửi quý phụ huynh

Kỳ thi học kỳ hai đã kết thúc, đây cũng là dịp các em học sinh thể hiện những nỗ lực trong suốt năm học vừa qua. Lễ Tổng kết và Văn nghệ Cuối năm cũng sẽ vinh danh học sinh cho những thành tích sau:

Giải thưởng Học Thuật của chương trình Quốc tế dành cho học sinh đạt thành tích cao nhất trong môn tiếng Anh, Toán và Khoa học. **Giải thưởng Học Thuật** của chương trình Song ngữ dành cho học sinh đạt thành tích cao nhất trong các môn tiếng Anh và tiếng Việt.

Giải Thưởng Quán Quân Môn học dành cho học sinh chương trình quốc tế Cambridge có điểm số vượt trội trong từng môn học.

Nhà trường cũng sẽ trao **giải thưởng Thể thao** cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể thao; giải thưởng **Công dân Ưu tú** cho học sinh có những đóng góp tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng.

Cuối cùng sẽ là buổi lễ Tốt nghiệp dành cho học sinh lớp 12 Song ngữ, lớp A Levels và khối Mẫu giáo. Học sinh các lớp 5 Song ngữ, 6 Quốc tế, IGCSE 2 cũng sẽ được trao chứng nhận hoàn thành cấp học trong sự kiện này.

Lễ Tổng kết và Văn nghệ Cuối năm sẽ được tổ chức vào ngày 17/6/2024. Học sinh dự Lễ Tốt nghiệp, lễ trao chứng nhận và những học sinh nhận giải thưởng cần phải mang đồng phục của trường (áo sơ mi, quần/váy xám, giày kín mũi đen hoặc trắng).

Nhà trường rất mong đợi được chúc mừng thành công của các em trong sự kiện này.

Bradman McCarthy

Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024



Thông điệp từ Ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý phụ huynh,

Học sinh các lớp song ngữ đã hoàn thành bài kiểm tra cuối năm học. Chúc mừng tất cả các em đã có nhiều nỗ lực đối với kì kiểm tra cuối cùng của năm học 2023-2024 này. Kết quả học tập sẽ giúp các em xác định được năng lực của bản thân để từ đó tìm cách khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh vươn tới những mục tiêu mới trong tương lai.

Hiểu được tầm quan trọng đó, nhà trường đã có những chỉ đạo sớm trong việc xây dựng và hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối năm ở tất cả các lớp. Bên cạnh việc thông tin về lịch ôn tập và kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm còn cập nhật kịp thời đến Phụ huynh những vấn đề liên quan đến sức khỏe, hành vi và những vướng mắc trong quá trình ôn tập của học sinh.

Trong thời gian còn lại của năm học, học sinh sẽ tiếp tục học các môn học và hoạt động giáo dục liên quan đến các chủ đề bổ trợ để củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng sống phù hợp. Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12, các em sẽ học tăng cường thêm các môn học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến. Chúc các em học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ đạt kết quả tốt.

Mỗi kì kiểm tra là những thử thách trải nghiệm riêng, nhưng chúng tôi tự hào khi thấy được sự nỗ lực và quyết tâm của các em học sinh trong năm học 2023-2024 này.

Nhà trường chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý phụ huynh trong việc hỗ trợ sự phát triển và thành công của các em.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Hồ Thị Thuý Vân/Lê Thị Phương Nhi

Ban giám hiệu SVIS



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024



Thông điệp từ hiệu phó (Khối Trung học)

Tháng Năm luôn là một tháng sôi động với những hoạt động trong và ngoài lớp học tại trường SIS@Đà Nẵng. Những kỳ thi cuối kỳ sẽ là công cụ đánh giá mức độ thành công của cả giáo viên và học sinh. Kết quả kỳ thi là thước đo minh chứng chất lượng dạy và học tuyệt vời đang diễn ra tại trường. Học sinh lớp 1 cũng tham gia thi cuối kỳ II sau một năm học tập chăm chỉ.

Học sinh lớp 1 đến lớp 12 chương trình Song ngữ hoàn thành các bài thi môn tiếng Anh: Đọc hiểu, Viết, Nói và Nghe. Học sinh lớp 1 đến lớp 8 chương trình Quốc tế cũng hoàn thành các bài thi môn tiếng Anh, cộng thêm bài thi môn Toán và Khoa học. Kết quả bài thi cuối kỳ chiếm 50% điểm tổng kết toàn kỳ của học sinh.

Giáo viên đã lên kế hoạch sắp xếp, tổ chức các phòng thi trật tự yên tĩnh, giám sát học sinh nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo cơ hội thành công của tất cả học sinh. Thời khóa biểu hàng ngày được sắp xếp lại trong một số ngày thi để tất cả học sinh trong hệ thống trường SIS tại Việt Nam có cùng lịch thi, đảm bảo tính bảo mật và công bằng của kỳ thi.

Kỳ thi đã kết thúc vào ngày 30/5. Trong những tuần cuối của năm học, học sinh sẽ ôn lại những kiến thức cần củng cố, tham gia dã ngoại, hoàn thành dự án học tập, luyện tập cho buổi Văn nghệ Cuối năm, tham gia sự kiện Tuần lễ Đọc Sách và nhiều hoạt động khác nữa. Nhà trường mong muốn các em tiếp tục học tập và thành công trong những tuần cuối trước khi tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Stephanie Shepperd (Ms)

Hiệu phó



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024



Thông điệp từ hiệu phó (Khối Tiểu học)

Trong tháng Năm, đội thể thao của trường đã tham gia giải đấu các môn thi dùng vợt "Racquet Royale" với đội của trường APU. Các em học sinh trung học thi đấu các môn cầu lông, tennis và bóng bàn. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao xuất sắc cùng những đường cầu tuyệt đẹp, để lại màn trình diễn ấn tượng cho người xem. Chúc mừng tất cả các em!

Đội bóng rổ U11 và U14 của trường cũng đã thi đấu với trường quốc tế Hội An. Đội U11 đã thể hiện tinh thần đồng đội và quyết tâm trong một trận đấu sát sao, kết quả hòa. Còn đối với đội U14 mặc dù kết quả thua sát nút, nhưng các em là niềm tự hào và đã đại diện cho trường thi đấu hết mình.

Những sự kiện này không chỉ mang lại cơ hội thi đấu mà còn thúc đẩy tinh thần đồng đội và tình bạn giữa các em học sinh của chúng ta. Nhà trường tự hào về sự cống hiến và tinh thần thể thao của các em. Rất mong trong thời gian đến sẽ có thêm nhiều học sinh tham gia và ủng hộ các sự kiện thể thao của trường.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Niall Elliot Reed (Mr)
Hiệu phó



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024



Thông điệp từ Trường khối Mẫu giáo

Trong tháng 5, để chào mừng sự kiện ngày Hội Quốc tế, hãng hàng không quốc tế KIK Airlines của khối Mẫu giáo đã hoạt động trở lại. Với nhiều chuyến bay hơn được mở trong năm nay, các học sinh Mẫu giáo đã được bay đến nhiều quốc gia mà không cần quá cảnh. Trong sự kiện này, các hoạt động được tổ chức lấy cảm hứng từ những bài học về thế giới xung quanh và các chủ đề như ẩm thực, trang phục truyền thống, bầy châu lục, và quốc kỳ của các nước.

Các học sinh háo hức làm thủ tục ký gửi hành lý và được đóng dấu thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Với sự giúp đỡ của phi hành đoàn và nhân viên an ninh, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ và tất cả hành khách đã có chuyến bay thú vị.

Mexico là quốc gia đầu tiên được ghé thăm. Các học sinh đã học cách nói “xin chào” bằng tiếng Tây Ban Nha và tham gia hoạt động đập Pinata lấy kẹo. Nhiều món ăn ngon đã được khám phá.

Nam Phi là điểm đến tiếp theo, các em đã có chuyến đi safari sâu vào thiên nhiên để tìm kiếm động vật hoang dã. Thật thú vị khi ngắm nhìn các loài động vật ẩn mình trong môi trường sống của chúng.

Đến với châu Âu, các em được đắm mình trong không khí cổ kính và được xem các hiệp sĩ cưỡi ngựa ném lao.

Chặng cuối của hành trình, các em được trải nghiệm làm và thưởng thức những nắm cơm truyền thống ngon lành của Nhật Bản.

Võ Thị Thùy Ngân

Trưởng khối Mẫu giáo



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG NĂM 2024

